

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน หย่าขาดจากแผ่นดินของความทุกข์นี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะลูกต้องไปยังดินแดนแห่งความสุข

คำถาม: ความเพียรพยายามเพียงเล็กน้อยอย่างหนึ่งที่พ่อขอให้ลูกทำคืออะไร?

คำตอบ: พ่อพูดว่า ลูกๆ ตัณหาราคะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และลูกต้องเอาชนะมัน นี่เป็นความเพียรพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่พ่อให้ลูก ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ การกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์หมายความว่าลูกต้องกลับมาสูงส่ง (พาราส) ผู้ที่กลับมาสูงส่งไม่สามารถกลายเป็นหินได้ เมื่อลูกๆ กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามในเวลานี้ พ่อจะทำให้ลูกนั่งอยู่ในดวงตาของพ่อ และพาลูกกลับบ้านไปกับพ่อ

โอม ซานติ พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกๆ เข้าใจว่าเพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่กลายเป็นเทพอย่างแน่นอน ลูกมีศรัทธาที่มั่นคงนี้ใช่ไหม? ไม่ว่าครูจะสอนใครก็ตาม เขาจะทำให้บุคคลนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับตัวเขาเองอย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของศรัทธา พ่อมาและอธิบายแก่เราทุกวงจรและท่านก็เปลี่ยนเราผู้ที่เป็นชาวรูกให้เป็นชาวสวรรค์ ต้องมีใครบางคนที่ทำให้ทั้งโลกเป็นเช่นนั้น พ่อทำให้ทุกคนเป็นชาวสวรรค์ และราวันทำให้ทุกคนเป็นชาวรูก ในเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ในขณะที่ในยุคทองเป็นอาณาจักรของราม มีใครบางคน ก่อตั้งอาณาจักรของรามและดังนั้นต้องมีใครบางคน ก่อตั้งอาณาจักรของราวันอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน พระเจ้าเรียกว่าราม พระเจ้าก่อตั้งโลกใหม่ ความรู้นั้นง่ายมาก ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ผู้คนก็มีสติปัญญาที่เป็นหินเช่นนั้นที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะเปลี่ยนจากชาวรูกเป็นชาวสวรรค์เพราะมีอิทธิพลของมายา ผู้คนสร้างอาคารขนาดใหญ่มากมาย 50 ชั้น และ 100 ชั้น ในสวรรค์จะไม่มีจำนวนชั้นที่มากขนาดนั้น พวกเขาสร้างสิ่งเหล่านั้นที่นี้ในทุกวันนี้เท่านั้น ลูกเข้าใจว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารที่ใหญ่โตเช่นนั้นในยุคทองเหมือนที่พวกเขาสร้างที่นี่ พ่อเองอธิบายว่า มีต้นไม้ที่เล็กนี้ (ประชากรของยุคทอง) ที่กระจายไปทั่วโลก และดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารที่มีหลายชั้น มีที่ดินมากมายที่นั่นในเวลานั้น ในขณะที่นี้ในเวลานี้ไม่มีที่ดินเลย และเหตุนี้เองราคาที่ดินจึงได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่นั่นที่ดินไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่มีการีเทศบาใดๆ อย่างไรก็ตามถ้าใครบางคนต้องการที่ดินมากมายแค่ไหน เขาก็สามารถนำเอาไปได้ ที่นั่นลูกได้รับความสุขทุกประเภท เพียงแค่มีความรู้จากพ่อผู้เดียวนี้ อาคารที่ผู้คนสร้าง 100 ชั้น ฯลฯ ใช้เงินมากมายที่นั่นไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ลูกมีความมั่งคั่งมากมายที่นั่น เงินไม่ได้มีคุณค่าใดๆที่นั่น ลูกจะทำอะไรหากลูกมีเงินมากมาย? สร้างปราสาทราชวังด้วยทองคำ, เพชรพลอย, ไข่มุก ฯลฯ เวลานี้ลูกๆ ได้รับความเข้าใจอย่างมาก ทุกสิ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ มีสติปัญญาที่สโต และสติปัญญาที่ตโม ผู้ที่สโตประธานเป็นนายของสวรรค์ และผู้ที่มีสติปัญญาที่ตโม กุนี้เป็นนายของนรก นี่ไม่ใช่สวรรค์ นี่คือกันขี้ของนรกที่ลึกที่สุด ผู้คนที่นี่ไม่มีความสุขอย่างมาก เหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกหาพระเจ้า แล้วพวกเขาก็ลืมหาน พวกเขาเพียรพยายามอย่างมาก พวกเขาจัดการประชุมเพื่อที่จะมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ลูกๆ เข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ทั้งต้นไม้ไม่ไปถึงสภาพที่เสื่อมโทรมโดยสิ้นเชิง และต้นไม้ใหม่กำลังเติบโตขึ้นในขณะนี้ ลูกรู้ว่ายุคเหล็กเปลี่ยนไปเป็นยุคทองอย่างไร เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่พ่ออธิบายความรู้แก่ลูก ลูกกลายเป็นผู้อาศัยของยุคทอง และแล้วก็กลายเป็นผู้อาศัยของยุคเหล็ก แล้วลูกก็จะกลายเป็นผู้อาศัยของยุคบรรจบพบกัน และแล้วก็กลายเป็นผู้อาศัยของยุคทอง ลูกอาจจะถามว่า ผู้คนจำนวนมากมายทั้งหมดนี้จะไปสู่ยุคทองหรือไม่? ไม่เลย เพียงผู้ที่รับฟังเรื่องราวที่แท้จริงของนารายณ์เท่านั้นที่จะไปสวรรค์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ จะไม่มีดินแดนของความทุกข์ที่นั่น ดังนั้นลูกควรจะหย่าขาดจากดินแดนแห่งความทุกข์นี้ในขณะที่ลูกมีชีวิตอยู่ พ่อได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ลูกสามารถหย่าขาดจากโลกนี้ เคยมีอาณาจักรของเหล่าเทพอยู่ทั่วทั้งโลก เวลานี้พ่อได้มาเพื่อก่อตั้งสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราได้รับอาณาจักรของโลกของพ่อฉัน ตามแผนของละครจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างแน่นอน นี่คือโลกเก่า ลูกจะเรียกโลกเก่าว่ายุคทองได้อย่างไร? อย่างไรก็ตามผู้คนไม่เข้าใจเลยว่ายุคทองคืออะไร บาบาก็อธิบายว่า ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากมายจะมีค่าควรแก่การได้รับความรู้นี้ ลูกควรจะอธิบายกับผู้คนเช่นนั้นเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้เป็นของสกุลนี้จะไม่เข้าใจ ดังนั้นเหตุใดลูกควรจะสูญเสียเวลาของลูกไปเช่นนั้น? หากพวกเขาไม่ได้เป็นของสกุลของเรา พวกเขาจะไม่ยอมรับสิ่งใด พวกเขาพูดว่า ฉันไม่ต้องการแม้แต่จะเข้าใจว่าดวงวิญญาณคืออะไรหรือดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร ดังนั้นเหตุใดลูกควรจะพยายามกับดวงวิญญาณเช่นนั้นเล่า? บาบาก็อธิบายแก่ลูกว่า ด้านบนสุดมีการเขียนไว้ว่า พระเจ้าพูด พ่อมาในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดของทุกวงจร ในร่างมนุษย์

ธรรมดาของผู้ที่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับชาติเกิดของเขาเอง พ่อบอกเขาเกี่ยวกับสิ่งนั้น พ่อบอกลูกว่าใครมีบทบาทของ 5000 ปีเต็ม นี่จะเป็นบทบาทของผู้ที่ได้มาเป็นอันดับแรก ผู้คนยังคงร้องเพลงยกย่องสรรเสริญศรีกฤษณะว่าเป็นเจ้าชายคนแรกของยุคทอง แล้วเขาจะกลายเป็นอะไรหลังจาก 84 ชาติเกิด? เขาจะกลายเป็นขอทานคนแรก เขาเปลี่ยนจากขอทานเป็นเจ้าชาย และจากเจ้าชายเป็นขอทาน ลูกเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนจากเจ้าชายเป็นขอทานได้อย่างไร และแล้วพ่อก็มาและทำให้เขาเป็นเช่นเพชรจากเปลือกหอย ผู้ที่เป็นเช่นเพชรแล้วก็กลายเป็นเช่นเปลือกหอย ทุกคนใช้ชาติเกิดใหม่ ลูกเข้าใจว่าใครใช้จำนวนชาติเกิดมากที่สุด ก่อนอื่นใด พวกเขาจะยอมรับกฤษณะว่าเป็นสิ่งนี้เพราะเป็นอาณาจักรของเขา เขาจะเป็นผู้ที่ใช้ชาติเกิดมากมาย นี่เป็นบางสิ่งที่ย่างยากที่จะเข้าใจ แต่ผู้คนก็ไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ เมื่อพ่ออธิบายสิ่งนี้ ผู้คนก็ประหลาดใจ พ่อกำลังบอกลูกอย่างถูกต้องแน่นอนว่าคนแรกแล้วต่อมาก็กลายเป็นคนสุดท้าย คนแรกเป็นเช่นเพชรและคนสุดท้ายเป็นเช่นเปลือกหอย ลูกต้องกลับมาเป็นเช่นเพชรอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ จะมีความยากลำบากใดในสิ่งนี้? พ่อเห็นอโลกได้ออกคำสั่งว่า ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ด้วยการชั่งแวงในกิเลส เหตุนี้เองลูกจึงเรียกหา โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! พ่อมีสติปัญญาที่สูงส่งเสมอ พ่อไม่เคยกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหิน สายใยระหว่างท่านกับผู้ที่ใช้ชาติเกิดอันดับแรก มีเหล่าเทพอยู่มากมายแต่ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใด ชาวคริสเตียนพูดว่า 3000 ปีก่อนพระคริสต์เคยมีสวรรค์ พวกเขาภายหลังและพวกเขาจึงมีพลังกำลังนั้น ทุกคนไปเพื่อเรียนรู้บางสิ่งจากพวกเขา เพราะสติปัญญาของพวกเขาขึ้น สดชื่น จำนวนของพวกเขาก็เติบโตขึ้น พวกเขาผ่านสภาพสโต, ไรโซและตโม ลูกรู้ว่าผู้คนเรียนรู้ทุกสิ่งจากผู้คนในต่างประเทศ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าไม่ได้ใช้เวลาหลายที่จะสร้างปราสาทราชวังในยุคทอง ฯลฯ การออกแบบจะเข้าไปสู่สติปัญญาของผู้หนึ่ง แล้วพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาจะสร้างหลังหนึ่งแล้วจะเริ่มสร้างจำนวนมากขึ้น สิ่งนี้ได้เข้าไปในสติปัญญาของพวกเขา เมื่อนักวิทยาศาสตร์มาหาลูก สติปัญญาของพวกเขาจะกลับมาสูงส่ง และพวกเขาก็สร้างปราสาทราชวังอย่างรวดเร็ว ที่นี้ใช้เวลาถึง 12 เดือนที่จะสร้างอาคารหรือวัด ที่นั้นวิศวกร ฯลฯ ทั้งหมดจะฉลาดมาก นั่นคือยุคทอง จะไม่มีหินใดที่นั่น เวลาที่ลูกกำลังนั่งที่นี้และควรจะคิดว่าลูกจะละร่างแก่นั้นและกลับบ้าน แล้วจากที่นั่นลูกจะถือกำเนิดด้วยพลังโยคะในยุคทอง เหตุใดลูกจึงไม่มีความสุขนี้? เหตุใดลูกจึงไม่คิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้? ลูกที่มีค่าที่มีประโยชน์ต่องานรับใช้มากที่สุดจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน เช่นที่ใครบางคนผ่านการสอบเป็นนักกฎหมาย สติปัญญาของเขาทำงานในสิ่งที่เขาจะทำ ดังนั้นลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกจะละร่างกายเหล่านั้นแล้วก็ไปและกลายเป็นสิ่งนั้น ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้น เวลาที่ลูกคือลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด นี่คือการที่สูงมาก ลูกเป็นของครอบครัวของพระเจ้า ลูกไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใด ได้ทำให้ลูกสูงส่งมากยิ่งขึ้นกว่าพี่น้องหญิงชาย เพียงแค่พิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องเพศชาย ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนี้เป็นอย่างมาก พี่น้องชายอาศัยอยู่ที่ไหน? ดวงวิญญาณเป็นอมตะอาศัยอยู่บนบัลลังก์นี้ บัลลังก์ของดวงวิญญาณทั้งหมดเหล่านี้ได้เสื่อมโทรมไปแล้ว บัลลังก์ของลูกได้เสื่อมโทรมมากที่สุด ดวงวิญญาณอยู่บนบัลลังก์นี้ อะไรที่อยู่ตรงกลางหน้าผาก? สิ่งเหล่านี้จะต้องเข้าใจด้วยสติปัญญาของลูก ดวงวิญญาณนั้นละเอียดอ่อนอย่างสมบูรณ์ มันเหมือนกับดวงดาว พ่อพูดว่า พ่อเป็นจุดเช่นกัน พ่อไม่ได้ใหญ่กว่าลูก ลูกรู้ว่าลูกคือลูกของชีพบาบา เวลาที่ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ เหตุนี้เองลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณพี่น้องเพศชาย พ่อกำลังสอนลูกเป็นการส่วนตัว เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปก็จะมีการดึงดูดมากขึ้น อุปสรรคเหล่านี้จะมาอยู่เรื่อยๆตามละคร เวลาที่พ่อพูดว่า ลูกต้องไม่กลับมาไม่บริสุทธิ์ในเวลา นี้คือคำสั่ง เวลาที่ดวงวิญญาณได้กลับมามาตโมประธานมากยิ่งขึ้น พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกิเลส รัฐบาลพูดว่าพวกเขาต้องไม่ดื่มสุรา แต่ผู้คนก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีสิ่งนั้น พวกเขาทำให้บุคคลเหล่านั้นเมามายและให้คำสั่งกับพวกเขาว่า ไปและชนสถานที่นั้นๆด้วยระเบิด มีการสร้างความเสียหายอย่างมาก ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลกขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี้ ผู้คนเหล่านี้ปล่อยระเบิดในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี้ มีการแข่งขันมากมายที่จะทำลายโลก ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้และจดจำพ่อแล้วลูกก็จะกลายเป็นนายของโลก ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามลูกต้องจดจำพ่ออย่างแน่นอน ไม่มีเรื่องของการทำหัตถโยคะหรือการมีที่นั่งพิเศษ ฯลฯ บาบามาไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆแก่ลูก ลูกสามารถนั่งได้ตามใจชอบ เพียงแค่จดจำว่าลูกคือลูกผู้เป็นที่รักที่สุด ลูกได้รับอำนาจในการปกครองอย่างง่ายดายเหมือนกับการดึงเส้นผมออกจากเนย พวกเขาร้องเพลงว่าการหลุดพ้นในชีวิตนั้นได้รับในหนึ่งวินาที ลูกสามารถนั่งที่ใดก็ตามหรือเดินทางไปที่ใดก็ตาม แต่ลูกต้องจดจำพ่อ ลูกจะกลับไปโดยที่ไม่กลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? ไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีประสบการณ์ของการลงโทษ เมื่อลูกทั้งหมดไปหาดาราบราช บัญชีกรรมของทุกคนก็จะได้รับการชำระสะสาง ยิ่งลูกกลับมาบริสุทธิ์มากเท่าไร ลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากเท่านั้น หากลูกคงอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ ลูกก็จะกินจาปาตีแห้ง ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไร บาปของลูกก็จะถูกตัดออกไปมากเท่านั้น ไม่มีเรื่องของการใช้จ่ายใดในสิ่งนี้ ลูกอาจจะนั่งอยู่ที่บ้าน แต่เพียงแค่มั่นตราจากพ่อ “มานมานะบาฟ” เป็นมั่นตราที่จะควบคุมมายา เมื่อลูกได้รับมั่นตรานี้ ลูกก็อาจจะไปบ้านได้ อย่าได้พูดสิ่งใด เพียงแต่จดจำอัลฟาและเบต้า, อาณาจักร ลูกเข้าใจว่าด้วยการจดจำพ่อลูกจะกลับมาสโตประธานและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป บาบามาได้เล่าประสบการณ์ของท่านเอง

แก่ลูกด้วยเช่นกัน เมื่อพอนั่งเพื่อจะทานอาหารของพ่อ พ่อก็คิดว่าพ่อจะทานในการจดจำระลึกถึงบาบา แต่แล้วพ่อก็ลืมอย่างรวดเร็ว นี่เป็นเพราะได้มีการจดจำกันว่า ผู้ที่มีความรับผิดชอบในศีรชะของพวกเรา... บาบานั้นต้องคิดอย่างมากมายดวงวิญญาณของผู้ที่ทำงานรับใช้ได้อย่างมาก และดังนั้นพ่อต้องจดจำดวงวิญญาณนั้น บาบาก็ให้ความรักอย่างมากต่อลูกๆ ที่มีค่าที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ ท่านพูดกับลูกเช่นกันว่า จดจำดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างนี้ ลูกมาหาชีพบาบาที่นี่ พ่อได้ลงมาจากเบื้องบนนั้น ลูกบอกทุกคนว่าพระเจ้าได้มาแล้ว แต่พวกเขาไม่เข้าใจ ลูกต้องบอกพวกเขาอย่างมีศิลปะวิธี มีสองพ่อด้วยกัน พ่อที่มีชีวิตจำกัดและพ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัด เวลานี้พ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดกำลังให้อาณาจักรแก่ลูก การทำลายล้างโลกเก่าอยู่เบื้องหน้าลูก มีการก่อตั้งศาสนาเดียวและการทำลายล้างศาสนามากมายด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะถูกลบ นี่คือไฟของโยคะซึ่งลูกจะสโตประธานจากตโมประธาน พ่อเองได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการนี้ ลูกๆ รู้ว่าพ่อจะทำให้ลูกทั้งหมดนั้นสวยงาม ทำให้ลูกนั่งอยู่ในดวงตาของท่านและพาลูกกลับบ้าน ดวงตาใด? ดวงตาของความรู้ ท่านพาดวงวิญญาณไปกับท่าน ลูกเข้าใจว่าลูกต้องกลับไปอย่างแน่นอน ดังนั้นเหตุใดลูกจึงไม่ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อก่อนหน้านี้แล้ว? รายได้ก็มากมายอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน ด้วยการลืมพ่อก็มีการสูญเสียอย่างมากมาย จงกลายเป็นนักธุรกิจที่แท้จริง ด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่ดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วลูกแต่ละคนจะละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง พ่อพูดว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน จงกลับมาทำหน้าที่เป็นดวงวิญญาณ ปลุกฝังนิสัยนี้อย่างมั่นคง พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและศึกษาเล่าเรียนกับพ่ออย่างต่อเนื่องและเรือของลูกจะข้ามฟากไป และแล้วลูกจะไปยังวัดของชีวา(ชีวาอายุ) มีเรื่องราวที่กล่าวถึงในซานดรากันเวตันด้วยเช่นกันว่า ว่าเรือกำลังแล่นไปตามทางอย่างไรและผู้โดยสารบางคนลงออกจากเรือระหว่างทางและหัวใจของพวกเขาได้ผูกติดอยู่กับบางสิ่งและเรือนั้นก็ออกไปโดยที่ไม่มีพวกเขา คัมภีร์ของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้นจะมีการสร้างขึ้นอีกครั้งและลูกก็จะอ่านคัมภีร์เหล่านั้น และแล้วเมื่อبابามา ลูกก็จะหยุดทำทั้งหมดนั้น พ่อมาเพื่อพาทุกคนกลับไป เป็นสิ่งที่ชัดเจนอย่างมากว่าการขึ้นและลงของบารัตเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ที่กลับมาเกลียดและสวยงาม บราห์มากลายเป็นวิษณุและวิษณุได้กลายเป็นบราห์มา ไม่ใช่เพียงผู้เดียวที่กลายเป็นสิ่งนี้ มีการอธิบายทั้งหมดนี้แก่ลูก มีคำอธิบายของกฤษณะผู้ที่นำเกลียดและสวยงามด้วยเช่นกัน เมื่อเขาไปสวรรค์ เขาก็เตะนรกออกไป สิ่งนี้ชัดเจนในรูปภาพใช้ไหม? มีการถ่ายรูปภาพของลูกแล้วในเครื่องแต่งกายที่สูงศักดิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะทำตามคำสั่งของพ่อ จงรักษาสำนึกนี้ เราดวงวิญญาณคือพี่น้องเพศชาย เราอาศัยอยู่ในตรงกลางของหน้าผาก เราเป็นลูกของพ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัด และนี่คือครอบครัวของพระเจ้าของเรา ปลุกฝังนิสัยของการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

2. เพื่อที่จะเป็นอิสระจากการลงโทษของดรามราช ชำระสะสงปัญหากรรมทั้งหมดของลูก จดจำมนตราที่ลูกได้รับที่จะควบคุมมายาและกลับมาสโตประธาน

พร: ขอให้ลูกเป็นผู้ทำลายอุปสรรคด้วยการอยู่อย่างมั่นคงในรูปของจุดและโดยการเตือนผู้อื่นให้มีสำนึกถึงจุดของละคร

ลูกที่ไม่ใส่เครื่องหมายคำถามในสถานการณ์ใดๆ ผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงในรูปของจุดและเตือนผู้อื่นถึงจุดของละครในทุกงานเรียกว่าผู้ทำลายอุปสรรค พวกเขาทำให้ผู้อื่นมีพลังและพาพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ พวกเขาไม่ได้มีความสุขเพียงแค่ได้เห็นการบรรลุผลของความสำเร็จที่มีชีวิตจำกัด แต่เป็นตัวของตัวเองที่ไม่มีชีวิตจำกัด พวกเขาที่มีความมั่นคงและอยู่ในสภาพที่สูงส่งอย่างสม่ำเสมอ ด้วยสภาพของความสำเร็จของพวกเขาเอง พวกเขาจึงเปลี่ยนความสำเร็จที่ขาดหายไป

คติพจน์: รับพรและให้พร และลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะมาอย่างรวดเร็ว

*** โอม ชานดี ***